



## THƯ MỜI THAM GIA DIỄN ĐÀN HỌC HỎI

### Quyền về rừng cộng đồng và tầm quan trọng của đất rừng đối với người Dân tộc thiểu số

Việt Nam có 3/4 diện tích là đồi núi và 53 nhóm dân tộc thiểu số, với hơn 14 triệu dân, chiếm 14% tổng dân số của cả nước. Các cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) chủ yếu sống tại các tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên. Cuộc sống hàng ngày của cộng đồng bao gồm sinh kế, nguồn nước, các thực hành văn hóa tâm linh tín ngưỡng, nguồn vật liệu xây dựng nhà cửa vv... đều dựa vào nguồn tài nguyên đất và rừng. Chính các cộng đồng DTTS là người nuôi dưỡng rừng và đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, an ninh quốc phòng.

Để hiểu rõ hơn về vai trò của rừng đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số và về mối quan hệ tương hỗ, không thể thiếu được giữa rừng và cộng đồng, Trung tâm tư vấn quản lý bền vững tài nguyên và phát triển văn hóa cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) và một số tổ chức thành viên Nhóm công tác về Dân tộc thiểu số (EMWG) trân trọng kính mời anh/chị tham gia Diễn đàn học hỏi với chủ đề “**Quyền về rừng cộng đồng và tầm quan trọng của đất rừng đối với người Dân tộc thiểu số**”.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ *Diễn đàn học hỏi thường kỳ về các vấn đề của người dân tộc thiểu số Việt Nam* - một sáng kiến dành cho các đối tác và tổ chức, cá nhân quan tâm đến các vấn đề của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong khuôn khổ của Chương trình CASI do Danida tài trợ. Đặc biệt, Diễn đàn học hỏi lần này có sự tham gia chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế của Đại diện các cộng đồng dân tộc thiểu số và Mạng lưới Đất rừng Việt Nam (LandNet).

#### Thông tin tổ chức Diễn đàn học hỏi cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 8:00-12:00, Ngày: 30/9/2016
- **Địa điểm:** Phòng 403, Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Tòa nhà Lakeview, D10 Giảng Võ (đằng sau khách sạn Hà Nội), Ba Đình, Hà Nội.
- **Ngôn ngữ:** Tiếng Việt. Đại biểu người nước ngoài vui lòng đi cùng phiên dịch của mình
- **Chương trình dự kiến:** được đính kèm với thư mời này.

Xin vui lòng khẳng định sự tham gia của quý vị đại biểu cho chị Nguyễn Thị Hoa, Điều phối viên nhóm EMWG theo địa chỉ email: [emwg@ngocentre.org.vn](mailto:emwg@ngocentre.org.vn) hoặc điện thoại:

04 3 8328570 trước ngày 28/9/2016

Ban tổ chức hy vọng được đón tiếp quý vị đại biểu tại buổi chia sẻ!

Trân trọng,

Đại diện CIRUM

**Trần Thị Hòa**  
Giám đốc

Đại diện nhóm EMWG

**Lê Kim Dung**  
Chủ tịch nhóm

## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
8:00 - 8:10	Khai mạc	Đại diện nhóm EMWG
8:10 - 9:00	Giới thiệu khái niệm rừng cộng đồng và tầm quan trọng của đất rừng	Đại diện CIRUM, ADC
9:00 - 10:30	Đại diện LandNet chia sẻ câu chuyện	Đại diện LandNet
10:30 - 10:45	Giải lao giữa giờ	
10:45 - 11:45	Thảo luận chung	Tất cả đại biểu
11:45 - 12:00	Tóm tắt lại nội dung của chia sẻ và các đề xuất liên quan (nếu có)	Đại diện nhóm EMWG